

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **2043**/UBND-KT&HT  
V/v thực hiện Quy chế làm việc  
của Ban Chấp hành Đảng bộ  
huyện Khóa XXII

Nghi Xuân, ngày **6** tháng 11 năm 2020


Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Ngày 14/9/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có Quyết định số 43-QĐ/HU về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; theo đó, tại điểm 1, Điều 5, Chương II của Quy chế có nội dung quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Huyện ủy là *"...Cho ý kiến về xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương, các dự án (ngoài những quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến)"*.


Để thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Huyện ủy đối với các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Thường trực Huyện ủy. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, UBND huyện đã nhận được rất nhiều hồ sơ đề nghị phê duyệt quy hoạch hoặc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết xen dăm đất ở dân cư, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các công trình (trường học, trạm y tế, khu thể thao...) và một số dự án trước đây đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Các hồ sơ này được các Chủ đầu tư gửi đến UBND huyện (qua Trung tâm hành chính công) để các cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định, trình UBND huyện xem xét, phê duyệt theo trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh quy định; trong đó, một số hồ sơ khi gửi xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy đến nay UBND huyện vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời bằng văn bản (*hồ sơ xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng sử dụng đất xen dăm đất ở dân cư tại thôn 5, xã Xuân Lĩnh*). Việc thực hiện quy trình xin ý kiến đối với các hồ sơ nêu trên theo báo cáo của cơ quan chuyên môn sẽ làm kéo dài thời gian và tăng thêm thủ tục giải quyết thủ tục hành chính theo quy định nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cải cách hành chính của huyện. Đồng thời, các nội dung phê duyệt quy hoạch hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các công trình, dự án như đã nêu trên chủ yếu thuộc trách nhiệm kiểm tra, thẩm định của cơ quan chuyên môn về các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc cảnh quan theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành...và nhằm đáp ứng nhu cầu huy động nguồn lực (quy hoạch xen dăm đất ở các khu dân cư) và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết trên địa bàn, UBND huyện kính đề nghị Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến quy định cụ thể đối với các hồ sơ quy hoạch cần xin ý kiến Thường trực Huyện ủy theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII.

Kính đề nghị Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến thực hiện./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Hưng**